



ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๕๒๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๕๗๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งกำหนดขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการพัฒนาระบบ Electric ต่าง ๆ ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ e-Plan (การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และระบบ e-LAAS (การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นต้น ทำให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทางระบบออนไลน์ได้ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕/ว ๓๕๗๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การวางระบบการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรแจ้งกำชับให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๒ ครั้งต่อปี โดยเคร่งครัด และหากมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ การตรวจสอบครั้งที่สองสามารถบูรณาการกับการตรวจสอบอื่นๆ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เช่น การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การตรวจประเมิน CoreTeam) เป็นต้น และสามารถปรับแนวทางการตรวจสอบครั้งที่สองในลักษณะตรวจติดตามผลการตรวจสอบครั้งแรก โดยตรวจติดตามผลเฉพาะการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้แนะนำไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร.ส. ๐๓๓

(นายไพฑูริย์ เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี วิชาการราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖